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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งท่ี ๑๐ / ๒๕๕๙2

วันศุกรท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย4

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
............................................................... ..........................6

ผูมาประชุม
๑. นายถนอม  อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๒. รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๓. ศาสตราจารยจํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๔. นายดุสิต  เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๕. รองศาสตราจารยทองหลอ  วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๖. รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

๑๐. นายไพรัช  อรรถกามานนท ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

๑๑. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๑๒. อาจารยขจิตพรรณ  อมรปาน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ/กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์  จักรกรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๕. อาจารยมณฑล  จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๖. รองศาสตราจารยสุพจน  แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๗. อาจารยชาติเมธี หงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๘. อาจารยชินะทัตร  นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๙. รองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๐. อาจารยนภพร  เชื้อขํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๑. อาจารยจุไร  วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบด/ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูลาประชุม
๑. นายมีชัย  ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย



๒

๒. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ  เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๓. นายเสถียร  เศรษฐสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง รองอธิการบดี
๒. รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค รองอธิการบดี
๓. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์  อาภาวัฒนาสกุล รองอธิการบดี
๔. ผูชวยศาสตราจารยเดช  บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๕. อาจารยชินวงศ  ศรีงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๖. ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี  ไสยวรรณ คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
๗. ผูชวยศาสตราจารยเดช  บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๘. อาจารยประวิทย  ขาวปลื้ม ผูอํานวยการสํานกัศิลปะและวัฒนธรรม
๙. นายสมชาย  ทองพันธอยู ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

๑๐. อาจารยธงชัย  ทองอยู ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑. อาจารยสันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล   ปอมสถิต ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๑๓. นางสาวชัชชมน  ประดิษฐการ ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
๑๔. นางจันทา  สมตน ท่ีปรึกษาดานแผนและงบประมาณ
๑๕. นายธนภัทร  สระเกตุ อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๑๖. นางสาวสรอยทอง  เมณฑกูล นิตกิร
๑๗. นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ นิติกร
๑๘. นางสาววิลาสินี  สมอารยพงศ นิติกร
๑๙ นายวิทู  โชติรัตน นิติกร
๒๐. ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๑. นางสาวสมจิตร  ดวงจันทร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสภามหาวทิยาลัย
๒๒. นางลภัสรดา  นาคพริก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.2

ในการประชุมครั้งนี้ นายมีชัย  ฤชุ พันธุ  นายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบ นายถนอม4

อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานในการประชุม โดยกอนเปดการประชุมอุปนายก
สภามหาวิทยาลัยไดเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แสดงความอาลัยแด6

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความวา จากการท่ีประเทศชาติของเรากําลังตกอยูในภาวะ
ของความทุกขโทมนัสจากการสูญเสียครั้งใหญ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช8



๓

พระมหากษัตริยผูเปนท่ีรักยิ่งของเราทุกคน ไดเสด็จสวรรคตเม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคมท่ีผานมา เดือนตุลาคมจึงเปน
เดือนท่ีความหมายยิ่งตอมหาวิทยาลัย เนื่องจากวันท่ี ๑๒ ตุลาคม เปนวันท่ีมหาวิทยาลัยไดรับสถาปนาโดย2

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มหาวิทยาลัยไดแสดงออกซึ่งความรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเปน
ประจําทุกป โดยมีพิธีถวายราชสดุดีและบําเพ็ญกุศลถวายเปนพระราชกุศลแดพระองค ครั้นถึงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม4

อันเปนวาระท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสูสวรรคาลัย พระองคทรงมีพระมหา
กรุณาพระราชทานนาม "ราชภัฏ" พระราชทานตราพระราชลัญจกรสวนพระองคใหเปนตราสัญลักษณของ6

มหาวิทยาลัย และมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณ
หาท่ีสุดมิไดแลวตอชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงควรจัดพิธีเพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหา8

กรุณาธิคุณของพระองคทานในวันท่ี ๑๓ ตุลาคม เปนประจําทุกปดวย จากนั้น ท่ีประชุมรวมกันสวดมนต
เริ่มดวยบทสวดนมัสการนอบนอมบูชาพระพุทธเจา (นะโม ๓ จบ) สวดสรรเสริญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ10

พระสังฆคุณ และเจริญจิตภาวนา (ปฏิบัติสมาธิ) เปนเวลา ๕ นาที โดยอาจารยประยูร  ปอมสุวรรณ
ผูอํานวยการพุทธวิชชาลัย เปนผูดําเนินการ12

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ14

๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจําแทนตําแหนงท่ีวางลง16

อาจารยจุไร  วรศักดิ์ โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงวา ตามท่ี
รองศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร ไดพนวาระการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา18

เนื่องจากเกษียณอายุราชการในวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอ
๑๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการ20

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง
รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําแทนตําแหนงท่ีวางเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสาร22

ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ และไดเชิญอาจารยชาติเมธี  หงษา เขาประชุมในครั้งนีแ้ลว
มติท่ีประชุม รับทราบ24

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม26

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จ28

เรียบรอยแลว จํานวน ๒ ฉบับ ในวาระปกติและวาระลับ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม30

นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ขอทบทวนขอความในหนา ๑๑
ของรายงานการประชุมบรรทัดท่ี ๑๕ ซึ่งมีขอความท่ีอาจทําใหไมเขาใจ ไมชัดเจน ควรตรวจสอบและพิจารณาแกไข32

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ในการจัดทํารายงานการประชุม หากถอดเทปโดยตรงก็จะ
มีปญหาในการไมเขาใจได ดังนั้นเม่ือถอดเทปมาแลวควรเรียบเรียงใหเขาใจหรือใหเกิดความชัดเจน หรือถาไม34



๔

เขาใจก็ตองถามเพ่ือใหรายงานนั้นมีความเขาใจท่ีงายข้ึน เพราะรายงานการประชุมท่ีมาจากการถอดเทปจะ
เขาใจยากกวารายงานการประชุมท่ีมาจากการเขียนเรียบเรียง2

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ โดยมีแกไขในรายงานฉบับวาระปกติท่ีหนา ๑๑ บรรทัดท่ี
๓๕ ขอความวา "...ถาไมจําเปนตองใหวิทยาลัยนานาชาติพระนครยืมอีก ๑๐ ลานบาท ก็ใหนําสวน4

นั้นกลับมาตั้ง หรือถา ๑๐ ลานบาทนั้นคืนกลับไปและทําใหเงินคงคลังกอนโตมีใชไดมากกวานี้ก็นํา
กลับมาตั้งใหม..." แกไขเปน "...ถาไมจําเปนตองใหวิทยาลัยนานาชาติพระนครยืมอีก ๑๐ ลานบาท6

ก็ใหนําสวนนั้นกลับมาตั้งงบประมาณหรือถา ๑๐ ลานบาทนั้นคืนกลับไปและทําใหเงินคงคลัง
เพ่ิมข้ึนมีใชไดมากกวานี้ก็นํากลับมาตั้งงบประมาณใหม..."8

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา10

๓.๑ อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๘
รอบท่ี ๓ และรอบท่ี ๔12

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี ๓ ปการศึกษา14

๒๕๕๘ รอบท่ี ๓ และรอบท่ี ๔ เพ่ือขออนุมัติปริญญาบัตร ท้ังนี้  โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจาก
สภาวิชาการ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสาร16

ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติท่ีประชุม อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๘ รอบท่ี ๓ จํานวน18

๑๕๔ คน และรอบท่ี ๔ จํานวน ๗๙ คน โดยแยกเปนปริญญาและสาขาตางๆ ดังตอไปนี้
รอบท่ี ๓20

๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๒ คน
๒) ระดับปริญญาโท  จํานวน ๑๐ คน22

๓) ระดับปริญญาตรี  จํานวน ๑๕๖ คน  แยกเปนสาขาตาง ๆ ดังนี้
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) จํานวน ๒ คน24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวน ๔๓ คน
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) จํานวน ๔๗ คน26

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.) จํานวน ๑๐ คน
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) จํานวน ๑๓ คน28

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จํานวน ๑ คน
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จํานวน ๒๘ คน30

ปริญญาบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.) จํานวน ๑๒ คน
รอบท่ี ๔32

๑) ระดับปริญญาโท จํานวน ๘ คน



๕

๒) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๗๑ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
๒.๑) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑ คน2

๒.๒ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๒๗ คน
๒.๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๖ คน4

๒.๓) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จํานวน ๒ คน
๒.๔) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน ๖ คน6

๒.๕) ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑ คน
๒.๖) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน ๑๐ คน8

๒.๗) ปริญญาบัญชีบัณฑิต จํานวน ๘ คน
10

๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย เรียน เชิญ ศาสตราจารยสนิท   อักษรแกว กรรมการ12

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการรายงานขอมูลผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือกําหนดตําแหนงทางวิชาการความวา ดวยคณะกรมการพิจารณาตําแหนงทาง14

วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดพิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม16

ระเบียบวาระนี้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เม่ือมหาวิทยาลัยแจงไป ก.พ.อ. แลว ก.พ.อ. ไดตรวจสอบ18

บางคนผานมา ๓ ปแลวก็ยังไมผาน เหตุท่ียังไมผานเปนประจําคือ ๑) ไมตั้งกรรมการตามบัญชีผูทรงคุณวุฒิท่ี
กําหนดไว ๒) การตีพิมพ ไมตีพิมพในวารสารท่ีเชื่อถือได และตองตีพิมพกอนท่ีจะเสนอผลงาน ๓) วันแตงตั้งท่ี20

เสนอมาไมตรง ตองตรวจสอบ ผูท่ีดูแลเรื่องนี้จะตองพูดถึงจุดตางๆ ท่ีตองแกไข โดยอาจจะหาขอมูลมาจาก สกอ.
ใหชัดเจนวาอะไรบางท่ีตองแกไข22

ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว ใหขอมูลวา บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิจาก สกอ. สงมานั้นไม
ทันสมัย และผูทรงคุณวุฒิบางทานก็อานผลงานทางวิชาการใหหลายมหาวิทยาลัย24

มติท่ีประชุม อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแตงตั้งบุคลากรสายวิชาการดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รายอาจารยประกาศิต  โสไกร สังกัดคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม โดยอนุ มัติแตงตั้ งเปน26

ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแตวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
28

๓.๓ คําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเงินคงคลัง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติใหมหาวิทยาลัยทบทวน30

การจัดสรรงบประมาณเงินคงคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ได
ดําเนินการรายงานสถานะเงินคงคลังท่ีสามารถนําไปจัดสรรในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน32

๑๔๒,๒๘๕,๘๒๕.๗๕ บาท (หนึ่งรอยสี่สิบสองลานสองแสนแปดหม่ืนหาพันแปดรอยยี่สิบบาทเจ็ดสิบหาสตางค)
เรียบรอยแลว กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี จึงไดดําเนินการ (ราง) คําขอตั้งงบประมาณรายจาย34
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเงินคงคลัง จํานวน ๑๔๑,๖๘๕,๓๕๐ บาท ซึ่งผานการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณ และการคลังเรียบรอยแลว รายละเอียด2

ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
อธิการบดีกลาววา ในเอกสารคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๐ จากเงินคงคลัง4

มีดวยกันท้ังสิ้น ๑๖ รายการ ตามเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ หนา ๒๗ สวนมากเปนไปตาม
ขอบังคับ แตเงินคงคลังท่ีจะไปเปนครุภัณฑประกอบอาคารของวิทยาลัยการฝกหัดครูนั้น เปนอาคารสําหรับ6

จัดการเรียนการสอนและสํานักงาน มหาวิทยาลัยจะหารือกันเพ่ือดําเนินการในเรื่องครุภัณฑท่ีจําเปน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ตามเอกสารหนา ๒๗ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร8

ก็มีอยู ๓๔ รายการ รวมงบประมาณ ๑๐,๐๔๖,๙๙๒ ท่ีขอนํากลับไปทบทวนใหม สวนรายการอ่ืนๆ ก็อนุมัติ
นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาวแสดงความเปนหวง10

วิทยาลัยนานาชาติพระนคร วาไดกลาวหลายครั้งแลว วันนี้มีโอกาสไดไปเยี่ยมเยียนและพบปะกับอาจารย
เจาหนาท่ี พบวามีการเปลี่ยนแปลงในหลายสวน ท้ังผูอํานวยการและคณาจารย โครงการท่ีเขียนไวนี้ ความเปน12

นานาชาตินั้นแทบจะไมมี อางอิงไดจากผูเรียน มีผูเรียน ๑๐๐ กวาคน มีผูเรียนตางชาติเพียง ๒ คน เปนชาวจีน
๑ คน ชาวอินเดีย ๑ คน แตปจจุบันเหลือเพียงชาวอินเดียเพียงคนเดียว ท่ีเหลือเปนคนไทยท้ังหมด ชาวอินเดียท่ี14

เหลือก็เรียนไมรูเรื่อง เพราะมีการสอนเปนภาษาไทย อาจารยก็เปนคนไทย มีตางชาติเพียงคนเดียวคือ
Mr. Pearson แตก็ดูแลเพียงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตองสอนวิชาความจริงของชีวิต ผูสอนก็มีความหนักใจและ16

คุณภาพก็ไมเปนไปอยางเต็มท่ี เรื่องอ่ืนๆ เชน บรรยากาศ หลักสูตร มีความเปนนานาชาตินอยมาก จึงมีความ
เปนหวงเรื่องคุณภาพ เรื่องชื่อเสียงของความเปนวิทยาลัยนานาชาติ การประชาสัมพันธควรประชาสัมพันธโดย18

คุณภาพของสถาบัน มิใชเพียงการแจกใบปลิว หรือวิธีการอ่ืนๆ จึงขอเสนอใหอธิการบดีหรือผูท่ีเก่ียวของควรดูแล
เปนพิเศษเพ่ือใหเกิดความเปนนานาชาติข้ึนอยางแทจริง การตั้งงบประมาณควรมีการปรับปรุงใหไปสูทิศทางของ20

การเปนนานาชาติ ใหเปนรูปธรรมมากข้ึน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย การบริหารและ
การดําเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๔ การประเมินผลงานของวิทยาลัยนานาชาติ22

ระบุใหมีการจัดทํารายงานประจําป และมีการประเมินผลการดําเนินงานปละครั้ง จึงควรมีการประเมินวิทยาลัย
นานาชาติพระนครเพ่ือจะไดทราบวาควรจะปรับปรุงแกไขในสวนใด อยางไร ไดอยางชัดเจน24

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ควรมีคณะกรรมการสําหรับการประเมินหรือไม
อธิการบดีใหขอมูลวา ปจจุบันวิทยาลัยนานาชาติพระนครไดมอบหมายให Mr.Pearson อบรม26

ภาษาอังกฤษใหอาจารยและเจาหนาท่ี สําหรับการประเมินนั้น มีคณะกรรมการการประเมินตามขอบังคับฯ  และ
ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งกอน ในวาระแจงเพ่ือทราบแลว แตเนื่องจากการประชุม28

สภามหาวิทยาลัยครั้งนั้นมีเวลาจํากัด จึงมิไดมีโอกาสกลาวถึงรายละเอียด
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เพราะเหตุใดจึงตองอบรมภาษาอังกฤษใหอาจารย เพราะ30

อาจารยสอนแบบนานาชาติอยูแลว
อธิการบดีใหขอมูลวา เปนการพูดคุยเพ่ือเตรียมความพรอมและความม่ันใจสําหรับการสอนเปน32

ภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นก็มีการอบรมภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาโดยสถาบันภาษาฯ มีการจัดอบรมอยางตอเนื่อง
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นอกจากนั้นมีการอบรมอาจารยท่ีจะสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเปนภาษาอังกฤษ โดยทุกคณะไดสงอาจารยเขารับ
การอบรม สวนวิชาเอกท่ีวิทยาลัยนานาชาติพระนครสอนเปนภาษาอังกฤษ ไดแก การจัดการธุรกิจสายการบิน และ2

การจัดการโลจิสติกส แตตองยอมรับระดับหนึ่งวา นักศึกษาท่ีรับเขามานั้นมีขอจํากัด แตก็พยายามพัฒนาคุณภาพ
ของนักศึกษาและเปนการใหโอกาส โดยเม่ือเขาสูระดับชั้นปท่ี ๒ ควรใชภาษาอังกฤษไดแลว4

รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา การรับ
นักศึกษายังหางไกลจากเปาหมายมาก เปนหวงเรื่องการลงทุนอาจจะไมคุมคา ในป ๒๕๕๘ ตั้งเปาไว ๔๐๐ คน6

แตรับนักศึกษาได ๘๘ คน และในป ๒๕๕๙ ลดจํานวนลงเหลือ ๒๔ คน และก็เปนหวงวาในป ๒๕๖๐ นั้นจะได
จํานวนนักศึกษาเทาใด หากเทียบกับงบประมาณท่ียืมไปลงทุนก็จะไมทราบวานักศึกษาจํานวนเทานี้จะได8

งบประมาณกลับมาคุมทุนหรือไม สวนคุณภาพก็ตองเปนไปตามท่ีอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาวคือ ควรมีการ
ตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน โดยสภามหาวิทยาลัยระบุวาตองการใหประเมินเรื่องใด เชน10

เรื่องคุณภาพของอาจารย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา วิทยาลัยนานาชาติพระนครมีเรื่องใดท่ีตองใชงบประมาณ12

ดวน ก็ใหขอเฉพาะสวนนั้น สวนอ่ืนๆ ท่ีเหลือขอดูผลการประเมินโดยมีคณะกรรมการเขาไปประเมินและชวยดู
วาจะแกไขอยางไร14

นายดุสิต  เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตและเสนอแนะวา
มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจในการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติพระนคร แตเม่ือพิจารณาจากโครงสรางแลวไมมีทาง16

สําเร็จได การรับอาจารยเขามานั้น อาจารยกับนักศึกษามีความรูท่ีไมตางกันเทาใด และก็รับมาจํานวนมาก
ควรเรงรีบดําเนินการใหม ตองเปลี่ยนวัฒนธรรมขององคกรใหมีความกระตือรือรน มีการจางอาจารยท่ีสอน18

มหาวิทยาลัยท่ีมีความสําเร็จมาแลว จะใหคาตอบแทนสูงเทาใดก็ได จํานวนนักศึกษาก็จะตามมา จากนั้น
วิทยาลัยนานาชาติพระนครก็จะมีคุณภาพ อาจารยก็มีคุณภาพ มิใชรับอาจารยมาจํานวนมากแตไมมีนักศึกษา20

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ปจจุบันมี ๒ หลักสูตร ถาเนนเพียง ๒ หลักสูตรนี้ และทํา
ใหดีจะเปนไปตามท่ีนายดุสิต  เจริญควนิช กลาวมาหรือไม ซึ่งก็ตองมีผูท่ีเขาไปชวย  และอยาละเลยในสิ่งท่ีได22

ประเมินไปแลว นํามารวมกับความคิดเห็นในวันนี้ ท้ังนี้ ไมอยากใหชะลอจนงานเกิดความเสียหาย ดังนั้น
งบประมาณท่ีจะตองใชดวนไปทําอะไร เทาใด ก็จะไดขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกอน สวนท่ีเหลือก็24

จะพิจารณารายละเอียดโดยใชผลการประเมินและขอมูลท่ีมีอยูโดยเนน ๒ หลักสูตร
นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กลาววา จากการไดพบปะกับอาจารยจํานวน ๔-๕ คน ท่ีมาทํางาน26

ตั้งแต ๘.๐๐ น. สวนใหญเปนคนหนุมสาวและมีความตั้งใจ ไดใหขอมูลวามีการสอนเปนภาษาอังกฤษตลอด
สามารถทําได เพราะมีประสบการณจากการทํางานเปนพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน สิ่งท่ีนาหวงคือการสอน28

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเปนภาษาอังกฤษ ท่ีให Mr.Pearson ไปดูแลอยูคนเดียวคงไมไดคุณภาพเทาใดนัก
สวนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินนั้นคิดวานาจะไปได แตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสนั้นไมทราบ30

ขอมูลเทาใดนัก อาจกําลังจะไปไดดี เทาท่ีไดพูดคุยกันอาจารยมีความตั้งใจดี หากทําได ควรทํา ๒ สาขาวิชานี้ให
ดีท่ีสุดใหมีความเปนไปได32



๘

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ตองมีคณะกรรมการไปดูแล เพราะเปนความรับผิดชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยท่ีไดอนุมัตไิป หากเกิดความเสียหายนั้นมิใชแคฝายบริหารเสียหาย สภามหาวิทยาลัยก็เกิด2

ความเสียหาย และตองรับผิดชอบโดยกฎหมายดวย ดังนั้น เรื่องนี้ตองแกไขปรับปรุงใหเห็นผลอยางชัดเจน
ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว ไดกลาวยกตัวอยาง มหาวิทยาลัยสองแหงท่ีดําเนินการ4

วิทยาลัยนานาชาติไดดีวาเปนเพราะการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน บางมหาวิทยาลัยมีนักศึกษา
มาสมัครจํานวนมาก เพราะมีการระบุกิจกรรมอยางชัดเจน เชน การไปศึกษาดูงานตางประเทศ ไปฝก6

ประสบการณวิชาชีพท่ีตางประเทศ สมกับความเปนวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาจึงมาสมัครจํานวนมากจนตองมี
การสอบคัดเลือก คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยศิลปากร8

นายดุสิต  เจริญควนิช ใหขอมูลวา มีหลายมหาวิทยาลัยท่ีมีวิทยาลัยนานาชาติ เนนการรับ
นักศึกษาจีน เพราะสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยมาก เนื่องจากนักศึกษาจีนนิยมมาเรียนเพราะคาใชจายถูกกวา10

การเรียนท่ีประเทศจีน  นอกจากนั้น ยังมีการอบรมการสรางผูประกอบการใหกับนักศึกษาโดยเชิญอาจารยจาก
ตางประเทศ หรือผูท่ีประสบความสําเร็จจากท่ัวโลกมาใหความรู12

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ใหวิทยาลัยนานาชาติพระนครไปคิดวางบประมาณท่ีจะใชโดย
เรงดวนคืออะไร ใหเสนอเฉพาะสวนนั้นมา สวนท่ีเหลือควรตั้งคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยลงไปชวยเหลือ14

อธิการบดีกลาววา ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติพระนครของบประมาณสมทบนั้น ถาวางแผน
ตามนี้ จะไดรับงบประมาณ ๒๙ ลานบาทในป ๒๕๕๖ และจะใชจํานวน ๒๔ ลานบาท จะเหลือประมาณ ๕ ลาน16

บาท งบประมาณสมทบนั้นเพ่ือเปนการประกัน แตยังมิไดเบิกจาย เชน ถามีนักศึกษาเพ่ิม ก็ตองจางอาจารยเพ่ิม
เพราะปจจุบันมีขอจํากัดเรื่องอาจารย สวนท่ีตองจายคาใชจายเก่ียวกับอาจารยมากนั้นเนื่องจากตองใหเปนไป18

ตามเกณฑของ สกอ. วาหลักสูตรหนึ่งจะตองมีอาจารยประจําหลักสูตร ๕ คน หากไมครบก็ไมสามารถเปดสอน
ได ดัง ๓ หลักสูตรท่ีตองรอเปดการสอนในป ๒๕๖๐ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพการดูแลและการจัดการ20

สุขภาพผูสูงอายุ หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต และหลักสูตรการสื่อสารผานสื่อใหม แตถาเปนไปตาม
แผน วิทยาลัยนานาชาติพระนครก็สามารถดําเนินการอยูได แตมีความเปนหวงเรื่องภาษา โดยฝายบริหารจะ22

ขอรับไปดําเนินการเพ่ือสรางความตระหนักในเรื่องนี้ รวมท้ังจะไปตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ปญหาท่ีเกิดข้ึนนี้ ผูบริหารจะลงไปดูแลเพียงฝาย24

เดียวคงไมได สภามหาวิทยาลัยควรตองเขาไปดูแลดวย จึงเห็นควรแตงตั้งกรรมการซึ่งประกอบดวยนายผดุงชาติ
สุวรรณวงศ นายดุสิต  เจริญควนิช รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล และมอบใหอาจารยชาติเมธี  หงษา26

เปนกรรมการและเลขานุการ โดยทําหนาท่ี ๑) พิจารณาผลการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ
พระนคร ๒) พิจารณาสภาพความเปนจริง จํานวนนักศึกษา ตั้งเปาหมาย และอาจตองมีวิธีการบริหารจัดการเปน28

พิเศษ โดยเชิญผูท่ีประสบความสําเร็จชั้นเยี่ยมก็ได สวนงบประมาณท่ีจะนําไปสํารองไวใชนั้น หากยังไมจําเปน
เรงดวน ก็ยังไมตองตั้งสํารองไว และขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีแตงตั้งไปนั้นทุมเทเวลาเพ่ือการนี้ เพราะ30

สองหลักสูตรท่ีเปดอยูนั้นจะไดรับผลกระทบแนนอน ท่ีจะกระทบเปนอยางมากคือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซึ่งเนน
การสรางความเปนมนุษย จึงตองแกไขปญหานี้โดยเรงดวน32



๙

รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กลาววา มีความเต็มใจท่ีจะเขาไปชวยวิทยาลัย
นานาชาติพระนคร และไดเสนอแนะใหสภามหาวิทยาลัยระบุดวยวาจะใหคณะกรรมการชุดนี้ชวยเรื่องอะไรบาง2

เปนประเด็นไป เพ่ือจะไดทําไดครบถวน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา สภามหาวิทยาลัยอาจจะระบุ ไดระดับหนึ่ ง แต4

คณะกรรมการตองมีความคิดสรางสรรค หากเห็นวาตองทําหรือดีตอวิทยาลัยนานาชาติพระนคร โดยพิจารณา
จากผลการประเมินท่ีผานมา และจะทําอยางไรใหเกิดความเปนนานาชาติ จากนั้น ไดถามถึงโครงการอ่ืนๆ ท่ีขอ6

งบประมาณมาวาเปนอยางไร
รองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหขอสังเกต8

วา  รายการท่ี ๗ โครงการจางเหมาบริการจัดทําหองเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีรายละเอียดโครงการใน
หนา ๑๔-๑๗ เหมือนวาเปนเฉพาะป ๒๕๖๐ แตขอมูลเม่ือเทียบกับโครงการโดยรวมจัดทําหองบรรยายท้ังหมด10

๖๘ หองในปแรก ในหนา ๒๐ ขอ ๒ ดําเนินการดูแลพัฒนา บํารุงรักษาระบบ อุปกรณระบบปฏิบัติการ
ระบบงานตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกอาจารยในการใชอุปกรณในหองเรียนคุณภาพ จัดการเรียนการสอน12

ในหองเรียนท้ัง ๖๘ หองตลอดระยะเวลา ๕ ป มีขอสังเกตวาในปแรกคือ ป ๒๕๖๐ ใชงบประมาณ ๘,๓๐๐,๐๐๐
บาท ทําท้ังหมด ๖๘ หองหรือไม สวนปตอๆ ไป เพียงแตดูแลความเสียหายและบํารุงรักษาเทานั้น และเหตุใดจึง14

กระจายเงินมาเปนปละเทาๆ กันคือ ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท ยอนกลับมาดูแบบเขียนโครงการและกิจกรรม ในหนา
๑๗ จํานวน ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาทนั้น ไมไดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอะไรบาง หากดูแผนการใชงบประมาณก็16

กระจายเปนปงบประมาณ แตละไตรมาสเทาๆ กัน ไมมีความชัดเจนในการดําเนินการวาจะทําอะไร อยางไร
จําไดวาสภามหาวิทยาลัยเคยมอบหมายใหมีคณะกรรมการชุดหนึ่งไปพิจารณารายละเอียดการดําเนินโครงการนี้18

ไมทราบวามีรายละเอียดดังกลาวหรือไม อยางไร
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง รองอธิการบดีใหขอมูลวา จากการไดนําเสนอตอ20

สภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติในหลักการมี ๓ อาคาร ไดไปดําเนินการในการเขียนโครงการ
การดําเนินการจะเฉลี่ยจาย ๕ ป ปละ ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท มีคณะกรรมการ การราง TOR เปนการจางเหมา22

บริการ ตองจาย ๕ ป เพราะสามารถทําใหเสร็จท้ัง ๖๘ หองในปแรกและสามารถใชดําเนินการไดทันที
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ดังนั้น ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงเปนงบลงทุนครุภัณฑท้ังนั้นใช24

หรือไม
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง ใหขอมูลวา เปนการจางเหมาบริการโดยมีผูดูแลและอบรมท้ังหมด26

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา สําหรับยอด ๔๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทนั้น สามารถแจงได
หรือไมวาเปนคาใชจายอะไรบางสําหรับการจางเหมา28

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง ตอบวา มีคณะกรรมการกําหนดใน TOR
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ควรถอนเรื่องนี้ออกไปกอนโดยใหไปทํารายละเอียดมาใหชัดเจน30

อธิการบดีกลาววา ในเอกสารหนา ๒๐ มีรายละเอียดครอบคลุมท้ังหมดท่ีจะตองใช
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา นอกจากอุปกรณท่ีแสดงในเอกสารแลวยังมีอะไรอีก และมี32

เงื่อนไขตลอดสัญญา ๕ ปวาทําอะไรบาง ควรเขียนใหชัดเจน



๑๐

นายดุสิต  เจริญควนิช กลาววา การของบประมาณนั้นควรเขียนรายละเอียดใหชัดเจน มองเห็น
ประโยชนในการใชงาน มองเห็นถึงความสําคัญ เพ่ือความสมเหตุสมผลในการอนมัุติ2

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เพราะเหตุใดขอ ๒ ท่ีเก่ียวของกับอุปกรณท้ังหลายจึงไมเปน
สวนหนึ่งของสัญญา4

อาจารยชินะทัตร  นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหขอสังเกตวา
ความชัดเจนยังไมคอยมี ลักษณะนี้เปนการจางเหมาบริการและในรายละเอียดท่ีระบุมาไมทราบวาวัสดุครุภัณฑ6

ตางๆ ท่ีซื้อมาแลวนั้น เม่ือจางเหมาบริการจะเปนของเขาหรือของมหาวิทยาลัย รายละเอียดท่ีใหมาไมมี หากเปน
ของผูประกอบการเม่ือดําเนินการครบสัญญาแลวทุกอยางก็นํากลับคืนไปใชหรือไม8

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เม่ือไมรวมอยูในสัญญา ตองไปเพ่ิมเติมดังเชนท่ีอาจารย
ชินะทัตร  นาคะสิงห กลาวมาหรือไม10

ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์  จักรกรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหารถามวา จากเอกสารหนา ๑๗ ระบุวา ในปนี้อนุมัติ ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท และผูกพันไปอีก ๔ ปจํานวนปละ12

๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท ใชหรือไม
รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา เปนการผูกพัน ๕ ป ตั้งแตป ๒๕๖๐ -14

๒๕๖๔ ทุกปตองจัดงบประมาณเตรียมไวสําหรับการนี้
รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล ถามวา ๑) จัดทํา ๖๘ หองเทานั้น และใชงบประมาณ16

สําหรับ ๖๘ หอง จํานวนปละ ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท เปนเวลา ๕ ป เม่ือพนปท่ี ๑ มีการประเมินผลวาสําเร็จหรือไม
ถาไมสําเร็จจะทําอยางไร ๒) ในระยะยาว ๕ ป ใชงบประมาณไป ๔๑ ลานบาทเศษแลวจบโครงการ ในปท่ี ๖ ผูท่ี18

ใชงาน จะทําอยางไร
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง ใหขอมูลวา รายละเอียดนี้จะกําหนดอยูใน TOR วาจะ20

ประเมินอยางไร เม่ือสิ้นสุดระยะเวลา ๕ ปแลว วัสดุครุภัณฑตางๆ จะเปนของใคร ตามท่ีคณะกรรมการไดให
ขอสังเกตมา ผูกําหนด TOR จะนําไปกําหนดไว ท้ังนี้ คณะกรรมการกําหนด TOR ประกอบดวย อาจารย22

ชินวงศ  ศรีงาม ผูชวยศาสตราจารยมณฑล  จันทรแจมใส อาจารยขจิตพรรณ  อมรปาน  และอาจารยสมชาย
ทองพันธอยู คณะกรรมการจะนําไปดําเนินการในการกําหนด TOR เพ่ือใหโครงการดําเนินการตอไปได เนื่องจาก24

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยมาหลายครั้งแลว
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา มหาวิทยาลัยเก็บเงินจากนักศึกษามาปหนึ่ง26

ประมาณ ๓-๔ รอยลานบาท การลงทุนเพียง ๔๑ ลานบาท ๕ ป เปนเรื่องเล็กนอยท่ีนักศึกษาจะไดรับ การ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยก่ีครั้งไมใชประเด็น สําคัญวา ตองใหนักศึกษาไดจริงๆ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในชั้นนี้จึง28

ควรอนุ มัติ ในหลักการกอน สวนรายละเอียดให ไป ทํามาโดยมีคณะกรรมการจัดทํา TOR มาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็จะชอบดวยเหตุดวยผล30

นายดุสิต  เจริญควนิช กลาววา เห็นชอบถาอนุมัติโดยหลักการโดยใหจัดทํารายละเอียดมาให
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง32



๑๑

รองศาสตราจารยสุพจน  แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารถามวา
ในรายการท่ี ๑๐ ท่ีระบุวาครุภัณฑคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหถอนไปกอนนั้นเปนอยางไร2

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เปนการถอนไปทบทวน ในงบประมาณ ๑๐ ลานบาทเศษ
อาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงนิดหนอยได แตใหทบทวนท้ังหมด4

รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล กลาววา เปนการอนุมัติวงเงิน แตอาจจะทบทวนเรื่องครุภัณฑ
ใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนหรือสํานักงาน6

ผูชวยศาสตราจารยมณฑล  จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหารรายงานวา ในฐานะท่ีไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการ TOR โครงการจางเหมาบริการหองเรียนคุณภาพ8

แบบเบ็ดเสร็จ มีการประชุม ๒ ครั้ง แตก็ยังไมไดขอสรุปเทาท่ีควร สภามหาวิทยาลัยไดใหนโยบายวาใหทําเปน
ศูนยกลาง (Hub) ใน ๓ จุด คือ อาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) อาคารปยมหาราช (๒๐)10

และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๑๕) เทาท่ีประมวลขอมูลพ้ืนฐาน มีจํานวนหอง ๖๒ หอง สิ่งท่ีตองการถามเพ่ือเปน
แนวทางในการดําเนินการตอคือ ๑) จะใหเปนลักษณะของงบผูกพันหรือไม เพราะตองมีกรอบใหคณะกรรมการ12

ในการดําเนินการ ถาเปนลักษณะการจางเหมาบริการจําเปนตองผูกพัน ๒) จะมีกรอบในเรื่องงบประมาณหรือไม
หรือกําหนดเฉพาะหองจํานวน ๖๘ หองนี้เทานั้น14

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา เห็นชอบในหลักการการดําเนินการโครงการจางเหมา
บริการหองเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เปนงบผูกพันจํานวน ๔๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยใชงบประมาณรายป ปละ16

๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับจํานวนครอบคลุม ๖๘ หอง ซึ่งคณะกรรมการกําหนด TOR จะตองนําหลักการนี้ไป
ทํารายละเอียด TOR มา18

รองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ ใหขอสังเกตวา ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ รายการท่ี ๑๒
รายละเอียดในหนา ๓๐ มีเฉพาะแค ๑๓ รายการ แตรายละเอียดเงินงบประมาณเม่ือเทียบกับคณะมนุษยศาสตร20

และสังคมศาสตรแลว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะมีรายละเอียดมากกวา หากใหคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรกลับไปปรับรายละเอียด ศูนยบมเพาะวิสาหกิจก็ควรกลับไปปรับเพ่ิมรายละเอียดดวย22

อธิการบดีใหขอมูลวา รายละเอียดครุภัณฑเปนของกองอาคารสถานท่ี ท่ีจะนําไปประกอบ
อาคารของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ เปนครุภัณฑประกอบอาคาร24

รองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ ขอใหแจงรายละเอียดราคาใหชัดเจน เชนเดียวกับคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร26

อาจารยจุไร  วรศักดิ์โยธิน ใหขอมูลวา บันทึกตามเอกสารหนา ๓๐ นี้เปนเพียงบันทึกของศูนย
บมเพาะวิสาหกิจ ซึ่งไดรับคําสั่งใหยายไปอยูท่ีอาคารศูนยบมเพาะและรายไดชุมชน แตสิ่งท่ีตองการคือครุภัณฑ28

ตามบันทึกท่ีแจงมา มิใชรายละเอียดวาจะซื้อสิ่งใดเทาใด เพราะอธิการบดีไดมอบหมายใหกองอาคารสถานท่ีฯ
ไดจัดทํารายละเอียดของครุภัณฑประกอบอาคารแลว30

มติท่ีประชุม ๑) อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเงินคงคลัง แตในสวนของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร รวมงบประมาณ ๑๐,๐๔๖,๙๙๒ บาท ใหนํากลับไปทบทวนใหม32



๑๒

๒) แตงตั้งคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือไปชวยฝายบริหารดูแลวิทยาลัยนานาชาติ
พระนคร ประกอบดวย2

๒.๑) นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ประธานกรรมการ
๒.๒) นายดุสิต  เจริญควนิช กรรมการ4

๒.๓) รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการ
๒.๔) อาจารยชาติเมธี  หงษา กรรมการและเลขานุการ6

๓) ใหคณะกรรมการ ตาม ๒) เรงรัดปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ
พระนคร ดังตอไปนี้8

๓.๑) พิจารณาผลการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
และตรวจสอบกับสภาพความเปนจริงทุกดาน เพ่ือเปนขอมูลในการดําเนินงานตาม ๓.๒) และ ๓.๓)10

๓.๒) วิเคราะหวาตองใชวิธีบริหารจัดการพิเศษอยางไรบาง
๓.๓) นําเสนอแนวทางพัฒนาวาทําอยางไรใหเกิดความเปนนานาชาติ12

๔) มีมติเห็นชอบในหลักการการดําเนินการโครงการจางเหมาบริการหองเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ
เปนงบผูกพัน ๔๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยใชงบประมาณรายป ปละ ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับ14

๖๘ หอง และใหกรรมการจัดทํา TOR จัดทํารายละเอียดมาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
16

๓.๔ (ราง) ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วาดวยการใหบริการทางวิชาการและการ
วิจัยของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ...18

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติพระนครไดนําเสนอ (ราง) ระเบียบ
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร วาดวยการใหบริการทางวิชาการและการวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ...20

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และสภามหาวิทยาลัยมีมติให
นํากลับไปทบทวนใหรอบคอบและมอบนิติกรตรวจสอบอยางละเอียด  โดยใหอธิการบดีหารือกับผูอํานวยการวิทยาลัย22

นานาชาติพระนคร ในเชิงนโยบายวาจะจัดสรรรายไดกันอยางไรนั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยโดยงานวินัยและนิติการ
กองบริหารงานบุคคล ไดดําเนินการเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึง24

เสนอสภามหาวิทาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วาดวยการ
ใหบริการทางวิชาการและการวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ...26

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา สภามหาวิทยาลัยไดใหความคิดเห็นไปมากในการทํานอก
แบบของปกติเพ่ือใหเกิดความเขมแข็ง เกิดคุณภาพ มีชื่อเสียง เปนท่ียอมรับ มีคนมาเรียนมาก คัดผูเรียนได มี28

อาจารยดีๆ เพ่ือดึงดูดคนเขามาเรียน มี CEO ท่ีประสบผลสําเร็จเขามา มีการพานักศึกษาไปดูผลสําเร็จของธุรกิจ
ตางๆ เหลานี้ ทําไดหรือไม30

นางสาวสรอยทอง  เมณฑกูล นิติกร ใหขอมูลวา ในสวนของระเบียบการใหบริการวิชาการและ
การวิจัยปฏิบัติเชนเดียวกับมหาวิทยาลัย  วิทยาลัยจะแตกตางกับมหาวิทยาลัยในสวนของขอ ๙ ขอเดียวคือ ใน32

สวนของมหาวิทยาลัย การใหบริการทางวิชาการ รายไดท่ีเหลือจากการหักคาใชจายจะเปนของหนวยงานหรือ
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คณะ แตสําหรับวิทยาลัยนานาชาติพระนครจะระบุไวใน (๑) วาไมเกินรอยละ ๙๕ ของคาตอบแทนกรณีท่ีไมใช
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย2

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ใหคณะกรรมการท่ีแตงตั้ งตามมติ ท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย วาระท่ี ๓.๓ คําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเงินคงคลัง ท่ีให4

ไปชวยดูแลวิทยาลัยนานาชาติพระนครดูแลในเรื่องนี้ดวย วาสอดคลองกับความคิดท่ีไดหารือกันไปกอนนี้หรือไม
หากสอดคลองก็ใหเสนอมา แตหากไมสอดคลอง จะแกไขท่ีใดท่ีสามารถใหทําอยางนอกกรอบได6

มติท่ีประชุม ใหคณะกรรมการท่ีแตงตั้งตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระท่ี ๓.๓ คําขอตั้งงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเงินคงคลัง ท่ีใหไปชวยดูแลวิทยาลัยนานาชาติ8

พระนครดูแลในเรื่องนี้ดวย วาสอดคลองกับความคิดท่ีไดหารือกันไปกอนนี้หรือไม หาก
สอดคลองก็ใหเสนอมา แตหากไมสอดคลอง จะแกไขท่ีใดท่ีสามารถใหทําอยางนอกกรอบได10

๓.๕ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา12

ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ไดปรับปรุงระเบียบ14

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหมีความ
เหมาะสม ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙16

เม่ือวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เก่ียวกับการปรับลดคาธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือการเปดรับสมัครนักศึกษาใหม
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ และใหทันกําหนดการภายในเดือนตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน เพ่ือสงโควตาใหกับ18

สถานศึกษาระดับมัธยมปลายภายในประเทศ ซึ่งการใหโควตาของวิทยาลัยจะตรงกับกําหนดการใหโควตาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย20

การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ...
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ ดังนี้22

๑) (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ...24

๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย การบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัย
นานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗26

๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙28

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
อธิการบดีชี้แจงวา วิทยาลัยนานาชาติพระนครเปดสอนตั้งแตป ๒๕๕๘ เม่ือป ๒๕๕๙30

ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครขอเพ่ิมคาเลาเรียน ตามประกาศฉบับท่ี ๒ แตอาจจะผิดพลาดจากยอด
จํานวนนักศึกษาดวย ทําใหเกิดปญหา จึงจะขอเรียกเก็บตามประกาศป ๒๕๕๘ คือ สาขาวิชาการแพทยแผนไทย32

ประยุกต ๓๐,๐๐๐ บาท สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน ๓๐,๐๐๐ บาท  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส



๑๔

๒๒,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนราคาท่ีกําหนดไวตั้งแตตน แตผานไป ๑ ปไดปรับข้ึนจึงเปนเหตุใหจํานวนนักศึกษาไม
เปนไปตามเปาหมาย วิทยาลัยนานาชาติพระนครจึงนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยขอปรับ2

เปนอัตราเดิมจนกวาจะมีชื่อเสียงเปนท่ีประทับใจ จึงจะปรับเพ่ิม
นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล เสนอใหคณะกรรมการท่ีจะแตงตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัย ในวาระท่ี4

๓.๓ คําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเงินคงคลัง ท่ีใหไปชวยดูแลวิทยาลัย
นานาชาติพระนคร นั้น ไดดูแลในเรื่องนี้ดวย6

นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ ใหความเห็นวา ถาใหทําหนาท่ีนี้ดวยอาจจะมากไป คณะกรรมการ
ตองการไปดูวาปญหาของวิทยาลัยนานาชาติพระนครท่ีมีอยูคืออะไร จะทําอยางไรใหดีข้ึน สวนรายละเอียดตางๆ8

เชน เรื่องระเบียบนั้น ไมยินดีท่ีจะรับไปดําเนินการ เพราะมิใชภารกิจหลัก
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา คณะกรรมการฯ ไมตองดําเนินการในเรื่องนี้ ท้ังนี้ ขอบังคับฯ10

ก็สะทอนวา วิทยาลัยนานาชาติพระนครสามารถทําตามความคิดของสภามหาวิทยาลัยไดหรือไมเพียงใด
นายดุสิต  เจริญควนิช ใหขอสังเกตวา ตามท่ีอธิการบดีกลาววา จํานวนนักศึกษาลด เพราะ12

วิทยาลัยนานาชาติพระนครเพ่ิมคาเลาเรียน แตหากจะใหลดความเสี่ยงโดยการกลับไปเก็บคาเลาเรียนในอัตรา
เดิมจะนาเกลียดหรือไม และเสนอวาหากลดคาเลาเรียนรอยละ ๕๐ เพ่ือจะเพ่ิมจํานวนนักศึกษานั้น จะไดหรือไม14

และควรถามนักศึกษาดวยวาเปนอยางไร พอใจหรือไม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ถามวา การลดนั้น ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท เพียงพอหรือไม16

นายดุสิต  เจริญควนิช ใหความเห็นวา อาจจะยังไมเพียงพอ
อธิการบดชีี้แจงวา ในการกําหนดคาเลาเรียนนั้น ไดเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย18

เอกชนท่ีอยูรอบขาง เชน หลักสูตรธุรกิจสายการบินของมหาวิทยาลัยศรีปทุมอยูท่ี ๕๐,๐๐๐ บาท หากวิทยาลัยนานาชาติ
พระนครเรียกเก็บนอยเกินไปอาจทําใหเกิดมุมมองวา ไมมีคุณภาพก็เปนได จึงขอใชอัตราเทาเดิม20

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กลาววา เห็นชอบ โดยใหไปทดลองใช
อธิการบดีใหขอเสนอแนะวา หากเห็นชอบ ใหนักศึกษาท่ีเขามาในป ๒๕๕๘ ใชอัตรานี้ได22

หรือไม ในภาคการศึกษาตอไป เพ่ือประโยชนตอนักศึกษา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หากอนุมัติในครั้งนี้ก็จะมีผลในภาคการศึกษาตอไปอยูแลว24

รองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ ใหขอสังเกตในขอ ๑๑ นักศึกษาตางชาติ เก็บคาเลาเรียน
นอยกวานักศึกษาไทย26

นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล ใหขอมูลวา นักศึกษาตางชาติจายมากกวา เปน ๑.๕ เทาของ
นักศึกษาปกติ28

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอใหปรับขอความวา “๑.๕ เทา” เปนขอความวา “หนึ่งเทาครึ่ง”
เพ่ือความเขาใจท่ีชัดเจน30

มติท่ีประชุม อนุมัติ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... โดยใหปรับขอความใน32

ขอ ๑๑ วา “๑.๕ เทา” เปนขอความวา “หนึ่งเทาครึ่ง”
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๓ .๖ การ เลื่ อน เงิน เดื อนป ระจํ าป ของผู บ ริห าร ท่ี ไม ใช ข าราชการพ ล เรือน ใน2

สถาบันอุดมศึกษา (วาระลับ)
ในระเบียบวาระนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูมีสวนเก่ียวของ รวมท้ังผูเขารวมประชุมไดออก4

จากหองประชุม มีเพียงผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นายสมชาย
ทองพันธอยู ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และนางสาวชัชมน  ประดิษฐการ ผูอํานวยการกองบริหารงาน6

บุคคล ท่ีอยูในท่ีประชุม
ท่ีประชุมไดรวมพิจารณาขอมูลดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระ8

นี้ เปนเวลาพอสมควร
มติท่ีประชุม ใหดําเนินการตามมติท่ีประชุม10

๓.๗ กรณีการศึกษาขอมูลท่ีดินวัดพระศรีมหาธาตุ (วาระลับ)12

อุปนายกสภามหาวิทยาลั ย เชิญ รองศาสตราจารย เป รื่ อง  กิ จรั ตน ภ ร กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ นําเสนอขอมูลตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา14

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการตามมติท่ีประชุม
16

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี18

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ20

๕.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งท่ี22

๙/๒๕๕๙ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี24

๘/๒๕๕๙ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๙ นั้น ฝายเลขานุการมหาวิทยาลัยไดติดตามการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของท่ีประชุมแลว26

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล กลาวขอบคุณฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยท่ีไดจัดทํารายงาน28

ติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย และเสนอแนะใหนํามารายงาน
ในการประชุมทุกครั้ง โดยระบุรายละเอียดใหชัดเจนวาไดทําอะไรไปแลวบาง30

อธิการบดีรายงานวา เรื่องสหกิจศึกษานั้นมหาวิทยาลัยไดดําเนินการโดย ๑) หลักสูตรท่ี
ปรับปรุงและหลักสูตรท่ีพัฒนาใหมจะตองมีสหกิจศึกษาเปนทางเลือกใหกับนักศึกษา เม่ือสัปดาหท่ีแลวก็มีสถาน32

ประกอบการมาหารือ แตยังมิไดตัดสินใจในเรื่องทุนการศึกษาหรือเรื่องคาเลาเรียน ตามจริงแลวบริษัทตองใหคา
เลาเรียนนักศึกษา แตยังตัดสินใจเก่ียวกับทุนการศึกษาไมไดดวยเปนหวงเรื่องภาษี หากตกลงกันไดก็จะ34

ดําเนินการในเรื่องสหกิจศึกษา และไดใหขอเสนอแนะวา ควรรวบรวมกลุมบริษัทตางๆ และทําโครงการเชนนี้



๑๖

ข้ึนมาจะทําใหมหาวิทยาลัยเดินหนาไดเปนอยางดี และสอนสหกิจศึกษาตามความตองการของบริษัทไดอยาง
ถูกตอง ซึ่งไดหารือกับนายสมศักดิ์  สุโมตยกุล และไดเชิญผูชวยศาสตราจารยเดช  บุญประจักษ คณบดีคณะ2

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาหารือเรื่องคอมพิวเตอรแลว
นายไพรัช  อรรถกามานนท ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ4

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงกลาววา กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประสงคจะใหนักศึกษามีทุนเรียน
และฝกงานดวยตลอดหลักสูตร ขณะนี้อยูระหวางประสานกับกองพัฒนานักศึกษาอยู และกําลังจะปรึกษากับนิติ6

กรในการทําสัญญาวาเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวตองทํางานดานคอมพิวเตอรตอไปในหนวยงานเลย
นายดุสิต  เจริญควนิช กลาววา ไดเขียนบทความเรื่องวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเพ่ือเปน8

แนวทางในการดําเนินการ
นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล กลาววา ไดรับขอมูลมาวาจะมีการตั้งคณะทํางานของวิทยาลัย10

ชัยบาดาลพิพัฒน ซึ่งจะสรางความชัดเจนยิ่งข้ึนเพราะมีของเดิมอยูแลว ท้ังนี้ตองการเห็นความกาวหนาในการ
ดําเนินการ และอาจจะตองปรับเปลี่ยนแผนท่ีกําหนดไวกอนหนานี้ โดยสวนตัวเห็นวาวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน12

ควรเปนศูนยการเรียนรู
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหเชิญนายดุสิต  เจริญควนิช และนายสมศักดิ์  สุโมตยกุล ไปหารือ14

กับคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
อธิการบดีใหขอมูลวา อยูระหวางการขอรายชื่อตัวแทนชุมชนเพ่ือเปนกรรมการรวม16

รองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ กลาววา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท่ีจะไปดูแล
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนนั้น รายชื่อมีระบุไวในเอกสารประกอบการประชุมหนา ๗๓ ขอ ๖) ท่ีระบุวา ในการ18

จัดทํารางขอบังคับวาดวยการบริหารวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน ควรเชิญนายสมศักดิ์  สุโมตยกุล นายไพรัช
อรรถกามานนท นายดุสิต  เจริญควนิช ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว เขารวมประชุมดวยเพ่ือใหขอเสนอแนะ20

ในการพัฒนาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ไดหารือกับนายสมศักดิ์  สุโมตยกุล วาคณะกรรมการ22

ติดตามการดําเนินงานของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนนั้น ควรมีผูชวยศาสตราจารยมณฑล  จันทรแจมใส เปน
กรรมการดวย หากไมมีใหแตงตั้งเพ่ิมเติม24

มติท่ีประชุม รับทราบ และใหดําเนินตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม
26

๕.๒ ขอทบทวนแนวทางปฏิบัติในการเปดหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและสาขาการ
ประกอบโรคศิลปะ28

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือ
แจงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ขอทบทวนแนวทางปฏิบัติในการเปดหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาชีพ30

และสาขาการประกอบโรคศิลปะ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ี
ประชุมเพ่ือโปรดทราบ32



๑๗

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา มีหลักสูตรใดบางท่ีตองขออนุญาตเปดหลักสูตรท่ีเก่ียวกับ
สาขาวิชาชีพและสาขาการประกอบโรคศิลปะ2

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา มี ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต
มติท่ีประชุม รับทราบ4

6

8

๕.๓ รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา10

ภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวา ไดพิจารณา12

รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
แลว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ14

มติท่ีประชุม รับทราบ
16

๕.๔ การขอลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวย รองศาสตราจารยชวงโชติ  พันธุเวช ผูอํานวยการ18

วิทยาลัยนานาชาติพระนครไดขอลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ตั้งแตวันท่ี ๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้20

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา มีการสงมอบงานหรือไม
อธิการบดีใหขอมูลวา ขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบเอกสารหลังจากนั้นจะลงนามรับมอบ22

งาน โดยมอบหมายใหผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง รักษาการผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา สามารถลาออกได แตยังมีภาระผูกพัน ตองตรวจสอบสิ่งท่ีมอบมา24

มติท่ีประชุม รับทราบวา รองศาสตราจารยชวงโชติ  พันธุเวช ลาออกจากการเปนผูอํานวยการวิทยาลัย
นานาชาติพระนคร และอยูระหวางการตรวจสอบเอกสารการสงมอบงาน26

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ28

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา กําหนดการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ในวันศุกร30

ท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐
ปการฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ32

มติท่ีประชุม รับทราบ
34

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
36

38



๑๘

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ
นางลภัสรดา  นาคพริก2

ผูจดบันทึกการประชุม
4

อาจารยจุไร  วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม6


